

ประจำวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561

**นบข.เคาะลินเชื่อสร้างยุ่งฉวางให้เกษตรกรรายละ 1.5 แสน พร้อมรับทราบโครงการช่วยชาวนาเวิร์ก  
ดันราคาข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นทุกชนิด**

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ไฟเขียววงเงินกู้เกษตรกรรายละ 1.5 แสนบาท เพื่อสร้างยุ่งฉวาง โดยชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ส่วนผลการดำเนินโครงการชะลอขายข้าวได้ผลดี ดันราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด เฉพาะข้าวหอมมะลิทะลุตันละ 1.7 หมื่นบาท เตรียมเปิดตัวขายข้าว กข 43 วันที่ 15 พ.ค.นี้ ในโมเดิร์นเทรดชั้นนำ

นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 2/2561 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2561 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ่งฉวางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศจำนวน 10,000 ราย กำหนดวงเงินกู้กรณีเกษตรกรรายคนไม่เกิน 1.5 แสนบาท กรณีสถาบันเกษตรกรไม่เกินแห่งละ 3 ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปี และผู้เข้าร่วมโครงการรับภาระเอง 1% ต่อปี โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีทุกปีจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม การชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก ซึ่งสามารถดึงผลผลิตออกจากตลาดได้ 6.21 ล้านตัน คิดเป็น 49.7% ของเป้าหมายที่ 12.5 ล้านตัน ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีราคาถึงตันละ 17,000 บาท

“ปีนี้ ราคาข้าวอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพราะตลาดโลกมีความต้องการและมีคำสั่งซื้อข้าวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับชาวนาปรังได้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว ทำให้ไม่มีแรงกดดันต่อราคาข้าว และยังได้รับผลดีจากการที่รัฐบาลจีนรับมอบข้าวแบบจีทูจีแสนตันที่ 5 ซึ่งส่งมอบไป 61,400 ตัน ซึ่งใกล้ครบแล้ว และฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลข้าวจีทูจีปริมาณ 2.5 แสนตัน วันที่ 4 พ.ค.2561 ซึ่งไทยจะเข้าร่วมประมูลด้วย ซึ่งล้วนแต่เป็นสัญญาณบวกต่อข้าวไทย”

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินการเชื่อมโยงตลาดข้าว กข 43 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูง โดยได้สนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นนาแปลงใหญ่ ผลักดันให้ได้มาตรฐาน GMP มาตรฐาน Q ตรวจสอบย้อนกลับ มีระบบ QR Code และกระทรวงพาณิชย์จะเชื่อมโยงตลาดให้ ซึ่งล่าสุดได้ทำการเชื่อมโยงแล้ว 1,121 ตัน จะเริ่มจำหน่ายในร้านโมเดิร์นเทรด ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2561 เป็นต้นไป ราคา 60 บาท และจะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 11 พ.ค.2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน

ที่มา Commerce News Agency

## รัฐบาลเตรียมปล่อยน้ำลง 12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง 10 จว. ดีเคย์ 1 พ.ค. สานต่อแนวทางเลื่อนเพาะปลูกเร็วขึ้น

ในวันที่ 1 พ.ค. นี้ รัฐบาลจะเริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ 12 ทุ่ง กลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ครอบคลุม 10 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี รวมพื้นที่ 1.15 ล้านไร่ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมการเพาะปลูกข้าวเร็วขึ้น 1 เดือน ซึ่งประสบผลสำเร็จมากในปีที่แล้ว

"รัฐบาลออกมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมทุกปี โดยเลื่อนปฏิทินการเพาะปลูก และใช้พื้นที่ 12 ทุ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติชั่วคราวสำหรับพักชะลอน้ำรองรับน้ำหลากหลังเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จช่วงเดือน ก.ย. โดยปีที่ผ่านมากเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้ง ๆ ที่มีปริมาณฝนตกสะสมใกล้เคียงกับปี 2554 แต่ไม่เกิดความเสียหายเท่ากับปี 2554"

สำหรับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยสามารถรองรับน้ำไว้ได้มากถึง 1.5 พันล้าน ลบ.ม. ซึ่งเท่ากับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2 เขื่อน ช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตเศรษฐกิจตอนล่าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร

นอกจากนี้ พื้นที่แก้มลิงก่อให้เกิดอาชีพประมง เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริม รวมทั้งทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงต่าง ๆ ได้ดี โดยพบว่าชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังได้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์สูง

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยรับทราบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นประจำ จึงได้สั่งการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยได้ออกมาตรการเลื่อนเวลาการปลูกข้าวจากเดือน มิ.ย. เป็นเดือน พ.ค. ซึ่งช่วยลดความเสียหายได้มาก พร้อมทั้งกำชับให้ขยายผลไปยังพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นทั้งในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วย

"นายกฯ เน้นย้ำอยากให้พี่น้องเกษตรกรมีความสามัคคีและร่วมมือกัน เพาะปลูกหรือทำการเกษตรอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อถึงเวลาเปิดปิดน้ำ ซึ่งนอกจากจะเกิดผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรโดยตรงแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางอีกด้วย"

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## กรมการข้าวจับมือซี.พี.อินเตอร์เทรดฯ เปิดโครงการแปลงข้าวประชารัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการข้าว พลังเครือข่ายชาวนาไทยและบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ "ข้าว กข 43" ขึ้น ภายใต้โครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ ที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันผลิตข้าวต้นขี้น้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ สายพันธุ์พิเศษ ข้าว กข 43 แบบครบวงจรครั้งแรก

นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรดฯ กล่าวว่า ข้าว กข 43 เป็นงานพัฒนาข้าวสายพันธุ์พิเศษ กข 43 ของกรมการข้าว โดยพัฒนาคุณภาพข้าวตรงตามกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทาง และเพิ่มความหลากหลายให้กับสายพันธุ์ข้าวไทย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตให้เกษตรกรสมาชิก อ.เดิมบางนางบวช และเชื่อมโยงเรื่องการตลาดให้กับสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดแข่งขัน เพราะปัจจุบันอัตราประชากรเป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งสินค้าข้าว กข 43 นี้ คือทางเลือกใหม่

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และหันมาพิถีพิถันเลือกบริโภคสินค้ามีประโยชน์และดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน สร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพของเกษตรกรสมาชิกในโครงการนี้

ทั้งนี้ มีการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทำงานร่วมกันกับเกษตรกรสมาชิกทุกๆ ขั้นตอนการผลิต พร้อมยังเป็นตลาดรองรับวัตถุดิบที่แน่นอนรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกโดยตรง ผ่านกระบวนการโปร่งใสด้วยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพข้าวทุบแฉ่ำ ได้มาตรฐานสากล พร้อมประกันราคาซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อตัน โดยต้องเป็นข้าวเปลือกความชื้น 14% ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ ไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องราคาเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพราะมีการตกลงเรื่องราคารับซื้อตั้งแต่ตอนแรกก่อนเริ่มโครงการฯ อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการและตรวจสอบข้อมูล ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิตข้าวลงลึกถึงทุกแปลงนา เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานตรวจสอบได้ ส่งต่อไปให้กับผู้บริโภค และมีแผนทำการตลาดอย่างต่อเนื่องให้กับสินค้า สร้างความเป็นสินค้าคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น เพื่อสู่ตลาดแข่งขัน

สำหรับข้าว กข 43 เกิดจากข้าวสายพันธุ์สุพรรณบุรีกับข้าวเจ้าหอมสุพรรณ เป็นข้าวอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 95 วัน และทนต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล คุณสมบัติพิเศษเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยมีค่าการแตกตัวน้ำตาลน้อยและค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ เมื่อรับประทานอาหารร่างกายจะเปลี่ยนแปลง หรือ คาร์โบไฮเดรต ในข้าวไปเป็นน้ำตาลได้ช้าลง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบกับการย่อยและการดูดซึมของน้ำตาลกลูโคส มีค่าเท่ากับ 100 ซึ่งข้าว กข 43 มีค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวขัดขาวที่ 57.5 เปรียบเทียบ ค่าดัชนีน้ำตาลสูง High GI มากกว่า 70 ค่าดัชนีน้ำตาลระดับปานกลาง Medium GI 56-69 ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ Low GI น้อยกว่า 55 เมื่อหุงสุก มีลักษณะข้าวนุ่ม กลิ่นหอมอ่อนใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 และ กข 15 เป็นข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### **กระทรวงเกษตรฯ กำหนดแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 จำนวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.422 ล้านตันข้าวเปลือก**

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ณ กรมการข้าว ว่า จากมติที่ประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มีการเห็นชอบกรอบเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว สำหรับการผลิต ปี 2561/62 ภายใต้ตลาดนำการผลิต (Demand Driven) จำนวน 30.42 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จึงได้กำหนดแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 ตามความต้องการใช้ข้าวดังกล่าว จำนวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.422 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น รอบที่ 1 จำนวน 58.21 ล้านไร่ ผลผลิต 25.336 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 จำนวน 12.20 ล้านไร่ ผลผลิต 8.084 ล้านตันข้าวเปลือก

นอกจากนี้ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 จำนวน 58.21 ล้านไร่ แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 23.27 ล้านไร่ ข้าวหอมจังหวัด 2.82 ล้านไร่ ข้าวหอมไทย (ข้าวหอมปทุม) 1.03 ล้านไร่ ข้าวเจ้า 14.84 ล้านไร่ (ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม 0.74 ล้านไร่ ข้าวเจ้าพื้นแข็ง 14.10 ล้านไร่) ข้าวเหนียว



เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิในภาคใต้มีเพียง 4,250 ไร่ ลดลง 32.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 สำหรับพื้นที่ในภาคเหนือยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว

ด้านสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.260 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาหน้าคลังสินค้าต่อกิโลกรัม ข้าวขาวมีราคา 0.352 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าวหอม Jasmine 5% มีราคา 0.459 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าวหอม Fragrant มีราคา 0.489 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

และในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาขายปลีกในท้องตลาดต่อกิโลกรัม ข้าวขาวมีราคา 0.442 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าวหอม Jasmine 5% ราคา 0.617 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และข้าวหอม Fragrant ราคา 0.639 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

นอกจากนี้มียางานว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561 ราคาส่งออกข้าวเหนียวในจังหวัด Long An ลดลงอย่างกะทันหัน จากเดิมราคา 11,000 เวียดนามต่งต่อกิโลกรัม เหลือ 9,600 เวียดนามต่ง เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้นำเข้าข้าวของจีนระงับซื้อข้าวเหนียว ทำให้พ่อค้าและผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างมาก เพราะได้วางเงินมัดจำซื้อข้าวเหนียวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวจากเกษตรกรไปแล้วในราคา 4-5 ล้านเวียดนามต่ง หรือประมาณ 6,100 เวียดนามต่งต่อกิโลกรัม แต่ตอนนี้ราคาข้าวเหนียวในตลาดปรับตัวลดลงเหลือเพียง 5,300 เวียดนามต่งต่อกิโลกรัม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความนิยมและความต้องการข้าวเหนียวปรับสูงขึ้นส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย และทำให้เกษตรกรในจังหวัด Long An และจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียว ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียว 80-90% ของเวียดนามถูกส่งออกไปยังจีนผ่านทางการค้าชายแดนซึ่งเป็นการส่งออกอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งตามสถิติของกรมเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัด Long An ในช่วงฤดูหนาว - ใ้ไม้ผลิ 2561 จังหวัดมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวประมาณ 531,250 ไร่

ทั้งนี้การที่ราคาข้าวเหนียวผันผวนทำให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามระงับการซื้อข้าวเหนียวจากพ่อค้าและเกษตรกร เพื่อรอให้ราคาข้าวเหนียวปรับตัวขึ้น อีกทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในการหาตลาดใหม่มารับ

ขณะที่มียางานว่า รัฐบาลเวียดนามอยู่ระหว่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาที่ 109 เพื่อลดบทบาทของสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association: VFA) ในการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าว เพื่อสร้างความยุติธรรมในการแข่งขันของบริษัทผู้ส่งออกข้าวเวียดนาม เนื่องจากที่ผ่านมา VFA มุ่งเน้นการประมูลโควตาส่งออกข้าวเพื่อผลกำไรของตัวเอง (ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ) มากกว่าการเป็นตัวแทนในการรักษาสภาพประโยชน์ของภาคเอกชนที่เป็นผู้ส่งออกข้าว นอกจากนี้ VFA กำลังขัดขวางการพัฒนาของสมาชิกโดยใช้สัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล การจัดสรรโควตาของ VFA เป็นแบบ top-down ไม่มีการปรึกษาหารือ ได้รับการยินยอม หรือสอบถามความสมัครใจจากบริษัทสมาชิก ในขณะที่นโยบายราคาขั้นต่ำส่งผลให้เกิดการสูญเสียแก่บริษัทผู้ส่งออกเอกชนโดยตรงและส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่ซื้อมาจากเกษตรกรรายย่อย

พระราชกฤษฎีกาฉบับปัจจุบันกำหนดให้ VFA มีอำนาจในการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยปัจจุบันเวียดนามมีการทำสัญญาส่งออกข้าวพิเศษกับคิวบาซึ่งมีผู้ส่งออกข้าวรายเดียวเท่านั้นที่ได้รับโควตาดังกล่าว

ทั้งนี้ สถาบันวิจัย Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) ได้แนะนำให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ด้วยการปฏิรูประบบนโยบายและระบบการส่งออกข้าวให้มีระเบียบ ยุติธรรม และโปร่งใส นอกจากนี้ ควรปรับบทบาทของ VFA จาก quota cartel เป็นสมาคมการค้า

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

## **เมียนมาร์**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2017/18 (มกราคม-ธันวาคม 2018) เมียนมาร์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 13.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.65 ล้านตันในปี 2016/17 ซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นผลจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกและการปรับปรุงระบบชลประทานที่ดีขึ้น และทำให้คาดว่าในปี 2018/19 ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 13.4 ล้านตัน จากการที่เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือมากขึ้น เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง มีเครื่องจักรกลเกษตรที่ทันสมัยและมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้

ด้านความต้องการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2017/18 จะมีประมาณ 10.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า เนื่องจากพฤติกรรมบริโภคของประชากรที่เปลี่ยนไป เช่น หันไปบริโภคอาหารแบบตะวันตก และอาหารจานด่วนมากขึ้น

ส่วนการส่งออกข้าวนั้น ในปี 2017/18 คาดว่าเมียนมาร์จะส่งออกประมาณ 3 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 3.35 ล้านตัน ในปี 2016/17 เนื่องจากสต็อกข้าวของประเทศที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งในปี 2016/17 เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้มากถึง 3.35 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากตลาดสหภาพยุโรป และแอฟริกาเพิ่มขึ้น ขณะที่ทางการเงินได้ผ่อนคลายมาตรการในการตรวจสอบข้าวที่ผ่านทางแนวชายแดนมากขึ้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

## **ฟิลิปปินส์**

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) เตรียมที่จะจัดการประมูลอีกครั้งหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดประมูลเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดว่าจะซื้อข้าวจำนวน 250,000 ตัน จากประเทศไทยและเวียดนาม ประกอบด้วยข้าวขาว 15% จำนวน 50,000 ตัน และข้าวขาว 25% จำนวน 200,000 ตัน โดย NFA ได้กำหนดราคาอ้างอิง (reference price) สำหรับข้าวขาว 15% ไว้ที่ 483.63 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวขาว 25% กำหนดไว้ที่ 474.18 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน แต่ประเทศไทยเสนอข้าวขาว 25% ที่ราคา 530 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จำนวน 120,000 ตัน ขณะที่เวียดนามเสนอข้าวขาว 15% ที่ 540 เหรียญสหรัฐฯต่อตันจำนวน 50,000 ตัน และข้าวขาว 25% ที่ราคา 532 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จำนวน 100,000 ตัน

รายงานข่าวระบุว่า NFA ได้เปิดโอกาสให้มีการยื่นเสนอราคาในรอบที่ 2 โดยประเทศไทยเสนอข้าวขาว 25% ที่ราคา 520 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จำนวน 120,000 ตัน ขณะที่เวียดนามเสนอข้าวขาว 15% ที่ 530 เหรียญสหรัฐฯต่อตันจำนวน 50,000 ตัน และข้าวขาว 25% ที่ราคา 521 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จำนวน 100,000 ตัน แต่ราคาของทั้งสองประเทศก็ยังคงสูงกว่าราคาอ้างอิงจึงทำให้ NFA ยกเลิกการประมูล และจะจัดการประมูลอีกครั้ง

NFA ให้ข้อมูลว่าการประมูลครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ราคาตลาดของข้าวสูงเกินกว่าระดับ 500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยในปี 2011 ราคาข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 532 และ 512 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามลำดับ และในปี 2012 และ 2013 ราคาข้าวขาว 15% อยู่ที่ระดับ 567 และ 510 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามลำดับ ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 560 และ 502 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันตามลำดับ

NFA ได้กำหนดจัดการประมูลอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ โดยคาดหวังว่าทั้งสองประเทศจะปรับราคาให้ใกล้เคียงกับราคาอ้างอิง เนื่องจากราคาที่เสนอในการประมูลครั้งแรกสูงเกินไป ขณะที่ NFA ก็จะมีการพิจารณาเรื่องราคาอ้างอิงใหม่ด้วย โดยจะนำปัจจัยด้านราคาข้าวในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังคาดว่า NFA จะมีการปรับระยะเวลาส่งมอบด้วย โดยกำหนดส่งมอบข้าวขาว 25% จำนวน 100,000 ตัน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม และอีก 100,000 ตัน ต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน ส่วนข้าวขาว 15% ยังคงกำหนดให้ส่งมอบภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ทางด้านกระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) กำลังวางแผนที่จะสร้างไซโลเก็บข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถสำรองข้าวได้ประมาณ 60 วัน จากเดิมที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 30 วัน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีเมื่อเร็ว ๆ นี้

ในปัจจุบันนี้ คลังของ NFA สามารถเก็บสำรองข้าวได้ประมาณ 22 วันเท่านั้น โดยที่ NFA มีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงคลังสินค้าให้สามารถเก็บข้าวเปลือกได้เพียงพอสำหรับการนำไปสีต่อไป โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 737 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานภาวะราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากไม่มีข้าวราคาประหยัดจาก NFA ระบายออกสู่ตลาด โดยข้าวเปลือกราคาอยู่ที่ประมาณ 393 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาขายส่งและราคาขายปลีกข้าวสารคุณภาพธรรมดา (regular-milled rice) อยู่ที่ประมาณ 714 และ 763 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายส่งและราคาขายปลีกข้าวสารคุณภาพธรรมดา (well-milled rice) อยู่ที่ประมาณ 781 และ 836 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

รัฐบาลจีนได้ปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (the value-added tax; VAT) สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรรวมทั้งธัญพืช (agricultural products including grains) จากเดิมที่อัตรา 11% ลงมาอยู่ที่ 10% และในส่วนของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปรวมทั้งอาหารปรับลดจากเดิมที่อัตรา 17% ลงมาอยู่ที่ 16% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ทางการจีนได้ปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยเมื่อปีที่ผ่านมาได้ปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรจากอัตรา 13% ลงเหลือ 11%

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 394,324 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 2.398 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,273 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 359.95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ชะลอลง เช่น บังคลาเทศ ประกอบกับค่าเงินรูปีก็อ่อนค่าลงด้วย โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 409-413 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 8 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 417-421 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นระดับราคาที่ต่ำสุดในรอบกว่า 4 เดือนครึ่ง ซึ่งจากการที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 14 เดือน ทำให้ผู้ส่งออกเสนอราคาข้าวลดลงด้วย ทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อเพื่อรอราคาปรับลดลงอีก

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEEDA) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน 2017-มีนาคม 2018) อินเดียส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและมูลค่า

โดยในปีงบประมาณ 2017/18 มีการส่งออกข้าวจำนวน 12.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.76 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2016/17 แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิประมาณ 4.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.99 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิส่งออกประมาณ 8.63 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.77 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทางด้านรายได้ของการส่งออกข้าวบาสมาดิอยู่ที่ประมาณ 4.165 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 29.87% เมื่อเทียบกับ 3.207 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อนหน้า และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 3.558 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 40.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.525 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในส่วนของราคาส่งออกข้าวบาสมาดิเฉลี่ยอยู่ที่ 1,028 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ราคาส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเฉลี่ยอยู่ที่ 412 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ในปีงบประมาณ 2018/19 ทางกรได้กำหนดเป้าหมายของผลผลิตธัญพืชทั้งหมดไว้ที่ 283.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 273 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้ที่ 113 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 111 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2017/18

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อิรัก

รัฐบาลอิรักเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ กำหนดรับข้อเสนอถึงวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ และข้อเสนอต้องมีผลจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ การประมูลซื้อข้าวครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ อิรักตกลงซื้อข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out โดยมีการเสนอข้าวไทยในราคา \$464.95 CIF free out จำนวน 40,000 ตัน และราคา \$474.5 CIF free out จำนวน 40,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อิหร่าน

ทางการอิหร่านได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าวเป็นการชั่วคราว หลังจากที่ประเทศกำลังเผชิญภาวะวิกฤติด้านน้ำ โดยผู้นำเข้าสาโสรธนาเข้าข้าวได้ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ตามปกติอิหร่านจะอนุญาตให้นำเข้าข้าวในช่วงปลายเดือนกันยายนหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ทั้งนี้อิหร่านนำเข้าข้าวมูลค่าประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณล่าสุดซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิหร่านได้กลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในขณะที่ยินเดียและปากีสถานมีบทบาทมากขึ้นในตลาดอิหร่าน

โดยในปี 2010 อิหร่านได้นำเข้าข้าวมูลค่า 916 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการนำเข้าจากอินเดียประมาณ 369 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นส่วนแบ่งประมาณ 40% ของการนำเข้าของอิหร่าน และในปี 2014 อินเดียมีส่วนแบ่งตลาดข้าวในอิหร่านสูงถึง 89.51% (มูลค่าประมาณ 1.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ) จากการนำเข้าข้าวทั้งหมดของอิหร่านประมาณ 1.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2015 ส่วนแบ่งการผลิตข้าวอินเดียในอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็น 92% (ประมาณ 729.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่ในปี 2016 ส่วนแบ่งของอินเดียลดลงเหลือ 72.82% (ประมาณ 503.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในทางตรงกันข้ามปากีสถานส่งออกข้าวไปยังอิหร่านของลดลงจาก 124.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 เป็น 15.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 และลดลงเหลือ 3.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 8.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016 โดยในช่วงระหว่างปี 2010-2016 ส่วนแบ่งของข้าวปากีสถานในตลาดอิหร่านลดลงจาก 13.62% เหลือเพียง 1.22%

ทั้งนี้ จากการที่อิหร่านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจึงทำให้ต้องมีการจำกัดการผลิตข้าวซึ่งจะสร้างโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าว

องค์การอุตุนิยมวิทยาของอิหร่าน (The Islamic Republic of Iran Meteorological Organization) ประกาศว่าพื้นที่ประมาณ 97% ของประเทศกำลังประสบกับภาวะแห้งแล้ง

ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Food and Agriculture Organization) ระบุว่าปริมาณการใช้น้ำต่อปีของอิหร่านอยู่ที่ประมาณ 93 พันล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งนำไปใช้ทางการเกษตรเป็นสัดส่วนประมาณ 92% (ประมาณ 86 พันล้านลูกบาศก์เมตร) นำไปใช้ในเขตเมืองประมาณ 6.6% (6.18 พันล้านลูกบาศก์เมตร) และใช้ในอุตสาหกรรมประมาณ 1.2% (1.12 พันล้านลูกบาศก์เมตร) ขณะที่ข้อมูลของทางการระบุว่าน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรประมาณ 70% เป็นการใช้อย่างสิ้นเปลือง  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **รัสเซีย**

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2018/19 (มกราคม 2018-ธันวาคม 2018) รัสเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 689,000 ตัน เพิ่มขึ้น 7.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 642,000 ตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยคาดว่าในปี 2018/19 จะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณ 1.25 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับ 1.156 ล้านไร่ในปี 2017/18

ทางด้านการส่งออกและนำเข้านั้นคาดว่าในปี 2018/19 รัสเซียจะส่งออกประมาณ 190,000 ตัน และนำเข้าประมาณ 260,000 ตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคคาดว่าปีมีประมาณ 750,000 ตัน และสต็อกข้าวสิ้นปีประมาณ 100,000 ตัน

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 823,008 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 761,969 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 89,308 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 56.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 57,028 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 733,700 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.08% เมื่อเทียบกับจำนวน 704,941 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,512 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 177,199 ตัน ฝรั่งเศส 124,307 ตัน เนเธอร์แลนด์ 93,233 ตัน เยอรมนี 73,474 ตัน อิตาลี 59,960 ตัน เบลเยียม 57,680 ตัน โปแลนด์ 58,157 ตัน โปรตุเกส 41,766 ตัน สเปน 39,839 ตัน สาธารณรัฐเชค 28,112 ตัน สวีเดน 18,820 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 221,092 ตัน เพิ่มขึ้น 23.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 178,376 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 197,122 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 150,468 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 23,970 ตัน ลดลงประมาณ 14.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,908 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,884 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-24 เมษายน ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 98,719 ตัน กรีซ 40,321 ตัน สเปน 29,805 ตัน โปรตุเกส 23,308 ตัน บัลแกเรีย 11,539 ตัน โรมานี 8,737 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*